

# Long Giang Foundation - Ký kết hợp đồng thi công dự án The Gió cùng An Gia Group

Sáng ngày 20/07/2022, tại TP.HCM, Công ty cổ phần Xây dựng Nền móng Long Giang đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng dự án The Gió cùng chủ đầu tư An Gia Group.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của Ban lãnh đạo hai công ty. Về phía đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Nền móng Long Giang có ông Phùng Quang Trung, Tổng giám đốc; ông Trần Duy Hưng, Giám đốc chi nhánh và ông Đoàn Quang Phương, Phó Giám đốc Chi nhánh. Từ phía An Gia Group cũng có sự tham dự của các ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Thị Hương Giang, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Phòng Cung ứng và Đấu thầu và ông Trần Hải Phương, Giám đốc Khối Phát triển Dự án.



Lễ ký kết hợp đồng đã diễn ra tốt đẹp với sự tham gia của thành viên ban lãnh đạo của cả hai công ty

Được biết, The Gió là dự án khu phức hợp căn hộ cao cấp do Tập đoàn An Gia làm chủ đầu tư, có địa chỉ nằm tại Số 935, Đường DT743A, Khu dân cư Ngãi Thắng, P. Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Với vị trí nhìn ra sông Đồng Nai và cách địa phận thành phố Thủ Đức khoảng 1km, đây hứa hẹn sẽ là dự án tạo ra sức hút đối với thị trường Bất động sản phía Đông Sài Gòn trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại diện Chủ đầu tư An Gia Group cho biết: "Dự án Khu dân cư Ngãi Thắng có tên thương mại The Gió là dự án tiếp theo mà Tập đoàn An Gia phát triển tại khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy, vị trí của Dự án này cực kỳ đắc địa, nằm giữa các thành phố phát triển và có hạ tầng kết nối thuận tiện. Tại dự án này, Long Giang Foundation sẽ triển khai các hạng mục Thi công cọc thử, cọc đại trà, tường vây và Kingpost".

Lựa chọn đơn vị thi công những hạng mục quan trọng của dự án cũng thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của An Gia Group đối với Công ty CPXD Nền móng Long Giang (Long Giang Foundation). Hy vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ mở ra thêm những cơ hội phát triển cùng dấu ấn mới trong thị trường bất động sản chất lượng tại Bình Dương.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:





